

รายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๕	นายภัทรกิจ สีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภัทรกิจ สีลาสุวรรณศิริ	
๖	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๗	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๘	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๙	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	
๑๐	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๑	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุภี สมทรง	สท.เขต ๑	สุภี สมทรง	ลา
๒	นายธีระพล อังคนานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคนานนท์	ลา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขานุการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จักรกฤษณ์ อังคณานนท์	
๖	นางจันทิรา พูนนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๗	นายทงศักดิ์ ชับมัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๘	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
๑๐	นายวัชระ มยุรเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	วัชระ มยุรเป็นชะ	
๑๑	นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรังษี	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑาทิพย์ ใจรังษี	

นายรัชชัย ไชยเทพ  
เลขานุการสภาฯ

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยอำเภอนอมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เพื่อ พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่องอื่น ๆ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๓๖ (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอำเภอขนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงส้ม นายอำเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกกับการประชุมสภาท้องถิ่น จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มี ๓ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ธุรการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง ๙ คน

งดออกเสียง ๑ คน คือ นางสุจินดา จริยะวัฒนา เพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๕

## ประธานสภาฯ

## เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ค้างพิจารณา

๕.๑.๒ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

จากการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภา เพื่อให้สภาพิจารณา ซึ่งได้ผ่านวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการไปแล้ว และสภาก็ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว จำนวน ๕ คน เพื่อให้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนของระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ทำตามขั้นตอนของระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหนังสือไปยังประธานสภา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผมจึงส่งหนังสือถึงสมาชิกผู้บริหาร เพื่อประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ในการพิจารณา วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๖ โดยได้ส่งเอกสารการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติไปด้วย ต่อไปตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องรายงานให้สภาได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ  
เลขานุการคณะกรรมการ  
แปรญัตติ

ขอรายงานที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่ตามที่สภาได้กำหนดไว้ให้สภาทราบ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยที่ประชุมได้เลือกนายพิพัฒน์ มีเมือง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้เลือกกระผม นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และที่ประชุมมีมติให้ประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติที่สมาชิกหรือผู้บริหารได้เสนอเข้ามา แต่ปรากฏว่า เมื่อหมดระยะเวลาที่สภาได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติเข้ามา จึงได้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุม นายพิพัฒน์ มีเมือง ประธานคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าที่ประชุมท่านใด จะเสนอคำแปรญัตติบ้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ประธานคณะกรรมการฯ จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม และได้ทำบันทึกถึงประธานสภา เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ จึงรายงานให้สภาได้รับทราบ รายละเอียดก็ได้ส่งเอกสารบันทึกการประชุมส่งไปให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

<b>ประธานสภาฯ</b>	ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการจนเสร็จสิ้น และได้รายงานให้สภาได้ทราบแล้ว ขั้นตอนนี้จะต้องขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้รายงานต่อสภาหรือไม่
<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นด้วย ๑๐ คน เต็มสภา
<b>ประธานสภาฯ</b>	๕.๑.๓ วาระที่ ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรคสอง กำหนดว่าในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ฉะนั้น ขั้นตอนนี้ก็จะไม่มีการอภิปรายใดๆ โดยผมจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่
<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นด้วย ๑๐ คน เต็มสภา
<b>ระเบียบวาระที่ ๖</b>	<b>เรื่องอื่นๆ</b>
<b>ประธานสภาฯ</b>	สมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีอะไรที่จะพูดหรือเสนอ เชิญได้
<b>นายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ</b>	ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือในการผ่าน ร่างฯ เป็นอย่างดี และหลังจากที่ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจการที่มีอยู่ในอำเภอขนอม ซึ่งเรื่องแรกคือ งานประเพณีชักพระ ทางเทศบาลก็ได้สนับสนุนไป ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีอยู่ในเทศบัญญัติด้วย โดยงานจะจัดขึ้นที่ศาลาพ่อตาคุระ ทั้งในกลางวันและกลางคืน และในกลางวันก็จะมีเรือพระจากวัดต่างๆ ในอำเภอขนอมและอำเภอใกล้เคียง เรื่องที่สอง การสรุปในเรื่องจัดงานวันลอยกระทง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตอนนี้อยู่ในส่วนของผู้รับผิดชอบก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยรูปแบบกิจกรรมในงานปีนี้จะต่างจากทุกๆ ปี ซึ่งจะมีทั้งสิ้น ๒ เวทีด้วยกัน และเรื่องสุดท้าย งานเค้กต์ดาวน ที่เทศบาลอำเภอขนอมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยจะจัด ๒ คืนด้วยกัน คือ ในคืนวันที่ ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และปีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง ปตท.และไฟฟ้ามาเช่นเคย จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในเรื่องการจัดงานต่างๆ ในเบื้องต้น
<b>นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีฯ</b>	ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ผ่าน ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ จากนี้ทางเทศบาลจะได้นำงบประมาณมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องขยะที่เป็นปัญหามานาน ซึ่งในเบื้องต้นจากการที่ได้ปรึกษากับ สท.ในพื้นที่ คือจะต้องซื้อเตาเผาขยะ ดังที่

เคยแจ้งให้สมาชิกได้ทราบแล้ว และเมื่อวันนี้สมาชิกได้พิจารณา ร่างฯ ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจะได้นำงบประมาณมาใช้ และเมื่องบประมาณออกมาทางฝ่ายบริหารก็จะดำเนินการไปตามแผนงานและโครงการต่างๆ ทั้งนี้ หากสมาชิกมีอะไรที่จะแนะนำ ส่งเสริมหรือติติงก็ขอให้แจ้งมาได้เลย ทางฝ่ายบริหารยินดีที่จะรับฟังและนำมาพิจารณา

**นายพิพัฒน์ มีเมือง**  
สท.เขต ๒

มีชาวบ้านฝากถามเกี่ยวกับเรื่องประปาของหมู่ที่ ๑๒ สายเจดีย์หลวง – สามแยกครูประวิง ซึ่งใช้งานไม่ได้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว ฝากฝ่ายบริหารได้ชี้แจง แก้ไขด้วย

**นายทองศักดิ์ ชับมัน**  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่ สท.พิพัฒน์ มีเมือง ได้แจ้งมา ตั้งแต่สายเจดีย์หลวง-สามแยกครูประวิง ในส่วนนี้จะให้ช่างโยธาและช่างประปาเร่งไปสำรวจและแก้ไขต่อไป

**นางสุจินดา จริยะวัฒนา**  
สท.เขต ๑

ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ แจ้งมาว่าตอนนี้ขอยอมสินมีไฟฟ้าดับอยู่ ๓ ดวง ซึ่งดับมาเป็นเวลา ๒ เดือนแล้ว ฝากกองช่างไปสำรวจด้วย

**นายทองศักดิ์ ชับมัน**  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าขอยอมสิน ทางกองช่างได้ทราบมานานแล้วแต่ติดปัญหาคือรถของทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปได้เพราะติดสายไฟ ตอนนี้กำลังเร่งหาวิธีแก้ไขอยู่

**นายอภิชาติ ใจสบาย**  
รองนายกเทศมนตรีฯ

วันนี้ได้ทราบข่าวจากผู้รับเหมาว่าจะมีการทำถนนลาดยาง ถนน นาคลอง – เขาพระ จึงขอแจ้งสมาชิกได้ทราบและหากสมาชิกท่านใดสนใจก็สามารถไปดูการปฏิบัติงานได้ ส่วนเรื่องประปาหมู่ที่ ๑๑ ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในช่วงบ่ายวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมแซมถนนที่มีปัญหาทั้งที่หัวสะพานคุระและถนนชายทะเล

**นายกำพล มีชัย**  
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรื่องประปาหมู่ที่ ๑๒ เรื่องนี้ก็อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาทและเนื่องจากในขณะนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีปัญหาในการประสานงานกับประปาภูมิภาค และทางเทศบาลก็ต้องทำตามขั้นตอนของระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งตอนนั้นได้ดำเนินการตามข้อ ๒๙ ที่ใช้อำนาจของสภาอนุมัติ เพราะเข้าใจว่าเงินที่เหลือจะสามารถนำไปใช้ดำเนินการในส่วนนี้ได้ แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ เพราะจะตกเป็นเงินสะสมเท่านั้น ส่วนเรื่องการทำถนนลาดยาง ขอฝากไปยังกองช่างเรื่องถนนสายประปา หมู่ที่ ๙ ซึ่งเส้นทางสายนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ช่วงหนึ่ง แม้ถนนสายนี้จะพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ทางเทศบาลก็สามารถช่วยเหลือได้ โดยให้กองช่างช่วยนำยางไปอุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ด้วย และสุดท้ายขอแจ้งเรื่องการประชุมหมู่บ้าน เรื่องการจัดตั้งชุมชนฯ โดยในวันนี้จะเป็นของ หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สท.เขต ๒ ที่ศาลาหมู่บ้านโรงเรียนชนอมพิทยา เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายในการประชุมแล้ว หลังจากนั้น

เมื่อได้ทำบันทึกการประชุมเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีก็จะได้เสนอต่อสภา เพื่อพิจารณา ร่าง การจัดตั้งชุมชนฯ เพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้

นายอภิชาติ ใจสบาย  
รองนายกเทศมนตรีฯ

ในเรื่องของถนนสายประปา หมู่ที่ ๙ ที่รองกัมพล มีชัยได้เสนอมานั้น เนื่องจากถนนสายนี้มีระยะทางที่ยาวมาก เกรงว่าถ้านำยางมะตอยไปช่วยก็อาจจะช่วยไม่ได้เต็มที่ หากไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทั้งสายอาจจะส่งผลกระทบต่อเทศบาลได้ อีกทั้งรถของทางเทศบาลก็ค่อนข้างชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มที่ จึงน่าจะใช้หินผุแก้ปัญหาในภายหลังน่าจะดีกว่า

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
สท.เขต ๑

มีเรื่องมาปรึกษากันฝ่ายบริหารและสมาชิก ในเรื่องของหอกระจายข่าว เพราะตอนนี้หอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านได้เสียหายชำรุดแทบทุกหมู่บ้าน ทำให้มีปัญหาในการแจ้งข่าวสารกับชาวบ้าน และขออนุญาตเสนอท่านนายกในเรื่องการจัดรายการ “นายกพบประชาชน” อาทิตย์ละครั้ง เพราะตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้มีการเช่าคลื่นสถานีขอมอยู่แล้วด้วย จึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหารช่วยพิจารณา เพราะเมื่อมีข่าวสารจะได้แจ้งผ่านทางหอกระจายข่าวได้ เพราะบางครั้งอาจไม่มีเวลาไปพบด้วยตนเอง

นายไมตรี พรหมพิชิต  
นายกเทศมนตรีฯ

ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ทองใหญ่ ได้เสนอมานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ เป็นอย่างมาก เรื่องหอกระจายข่าวที่ชำรุดจะเร่งให้ช่างไปสำรวจว่ามีอันไหนที่ชำรุดและใช้งานได้บ้าง เรื่องการจัดรายการทางฝ่ายบริหารก็กำลังคิดอยู่ แต่ขอดูความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อน เพื่อให้รูปแบบของรายการออกมาดีและมีประโยชน์กับชาวบ้านที่สุด

นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย  
สท.เขต ๒

ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องขยะ อยากให้ สท.แต่ละพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเข้าหารือหรือปรึกษากับชาวบ้านในเรื่องการจัดการเก็บขยะของแต่ละหมู่บ้านว่าจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง และอีกเรื่องคือ ชาวบ้านฝากขอบคุณฝ่ายบริหารและกองช่างที่จัดการในเรื่องการตัดต้นไม้เป็นอย่างดี ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม  
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ  
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา  
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง  
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ทองใหญ่  
(นายอนุรักษ์ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง  
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ  
(นายราเชนทร์ ขนอม)  
ผู้ลงนามรับรอง



(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ  
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)  
ผู้จดยางงานการประชุม

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

(ลงชื่อ)  
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)  
(นางสุภาณี สมทรง)

(ลงชื่อ)  
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)  
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ  
(นายราเชนทร์ ขนอม)  
ผู้ลงนามรับรอง

























